



ที่ กค 5115/ว ๗439

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1A กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2563

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รับใบอนุญาต

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และส่งคืนเงินให้ครบถ้วน ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน หมวด 3 การตรวจสอบ การรับโอนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการส่งคืน ข้อ 9

ในการนี้ กองทุนขอแจ้งการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) และลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ดังนี้

1. การส่งข้อมูล สถานศึกษาต้องดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit ของภาคการศึกษาที่ 3/2563 ให้ครบถ้วนทุกราย และภาคการศึกษาใดที่ได้รับการโอนเงินเพิ่มจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายด้วย หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนทุกราย (รายที่ได้รับเงินโอนแล้ว) ภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สำหรับสถานศึกษาอาเซียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ กองทุนขอความร่วมมือให้สถานศึกษาส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรียนฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่านระบบ e-Audit เพื่อกองทุนจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการศึกษาขอบเขตการให้กู้ยืมของสถานศึกษาต่อไป

2. การส่งคืนเงิน สถานศึกษาที่มีเงินต้องส่งคืนในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ขอให้ส่งคืนเงินให้แล้วเสร็จ ดังนี้

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สำหรับสถานศึกษาอาเซียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

อนึ่ง หากสถานศึกษาได้รับการโอนเงินเพิ่มภายหลังระยะเวลาที่กองทุนกำหนด ขอให้ส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และส่งคืนเงินให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการโอนเงิน หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งคืนเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนันท์วัน วงศ์ขจรกิตติ)

รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฝ่ายกู้ยืม

ผู้ประสานงาน ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา รัตนา (sutthidas@studentloan.or.th)

โทรศัพท์ 0 2016 2652

โทรสาร 0 2016 2668